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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ 10/๒๕๖๒ 
วันศกุรท์ี่  ๑5  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เวลา ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนห์ิรญั 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๙. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เ พื ่อ ใ ห ้ก า ร ดํา เ น ิน การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๒) เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๒ แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา 
  ประธานฯ  นํา เสนอว่า  ต า ม ที ่สํ า นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดทําหนังสือที่ อว 0224.2/ว647 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562  
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาน้ัน จึงขอแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
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  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๓ การดําเนินงานประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้กําหนดวันเดินทาง
ประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.4 ประเด็นพิจารณาที่เก่ียวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ไ ด ้ เ ป ็น ต ัว แทน
มหาวิทยาลัย ร าชภัฏลําปา ง เ ข้า ร่ว มประชุม เพ่ือรับทราบนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ              
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ออกเป็น 3 กลุ่ม เ พ่ือดําเนินการปรับแก้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล          
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง           
การดําเนินการปรับแก้นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 
  โดยประ เ ด็น พิจารณา ท่ี เ ก่ี ยวข้ อ ง กับการควบคุ มมาตรฐานหลั กสู ต ร                    
ที่จะดําเนินการปรับแก้ มีดังน้ี 
  1. ปลดล๊อค มคอ.3-7 ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
  2. ยกเลิก มคอ.1 เดิม ในสาขาวิชาชีพที่ไม่มีสภาวิชาชีพกํากับ โดยจะมีการ
ดําเนินการจัดทํา มคอ . 1 ใหม่ที่ เป็นกรอบมาตรฐานสะท้อนแก่นของศาสตร์หลัก (Degree 
Qualification Profile) เช่น B.A. , B.Sc. , B. FA. เป็นต้น 
  3. ปรับ มคอ.2 (เปลี่ยนช่ือใหม่) ให้กระชับ และมีรายงานผลในตัวเอง 
  4. การปรับปรุงกระบวนการรับทราบหลักสูตรออนไลน์ (ระบบ CHECO) 
  5. การประเมินแบบ Post-audit ระดับหลักสูตร 
  6. การเทียบโอนประสบการณ์/หลักสูตร Non-Degree 
  7. ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
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โอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 
4 หน้า จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ไม่ม ี
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่ม ี
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ๒๕๔๑๔๐๑ 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีอาจารย์ชนม์ธนัช  สุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทําบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
รายวิชา ๒๕๔๑๔๐๑ แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ไปแล้วน้ัน  
  เน่ืองจากได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลคะแนน เน่ืองจาก          
ได้กรอกและบันทึกคะแนนในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Google Drive) แต่ด้วยระบบ
ดังกล่าวมีปัญหาทําให้ข้อมูลคะแนนบางรายการที่กรอกเรียบร้อยแล้วเกิดการสูญหาย ส่งผลให้          
ผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามจริง จํานวน ๑ กลุ่มเรียน คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัสกลุ่ม ๕๙๑๘๑๑๐๐๓  ดังน้ันเพ่ือการดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอปรึกษาหารือ ร่วมกัน   
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ๒๕๔๑๔๐๑ 
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 1. มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นําประเด็นน้ีกลับไปทบทวนเพ่ือ        
หาสาเหตุ พร้อมทั้งทําการภาคทัณฑ์อาจารย์ชนม์ธนัช  สุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา 
และแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยรับทราบ และเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 2. กรณีมีอาจารย์ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนอีก ขอให้คณะได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ข้างต้น 
 
 ๕.๒ การจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือศูนย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ประธาน นําเสนอว่า เพื่อให้การจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือศูนย์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ
และข้อเสนอแนะ ร่วมกัน  
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 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการจัดต้ังสํานักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือศูนย์หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยคณะจัดทํา (ร่าง) โครงการฯ เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามลําดับขั้นตอน 
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ ขอเชิญชวนใช้ห้อง Innovation Club ของธนาคารออมสิน 
  ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอว่า             
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดห้อง Innovation Club ของ           
ธนาคารออมสิน โดยจะเปิดห้องให้ใช้บริการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต่เวลา             
08.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญชวนทุกคณะแจ้งให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการได้ หากอาจารย์        
ต้องการจองใช้ห้องเป็นรายช่ัวโมง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ UBI   
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ             
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


